



เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/บทความ-การ์ตูน

วันที่: พุธที่ 3 พฤษภาคม 2561

ปีที่: - ฉบับที่: 25039

หน้า: 12(ล่าง)

Col.Inch: 40.69 Ad Value: 89,518

PRValue (x3): 268,554

ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: มองรอบทิศ: คดี 'กบฏ' ลอตสุดท้าย!

มองรอบทิศ

คดี 'กบฏ' ลอตสุดท้าย!

อัยการสำนักงานคดีพิเศษ ส่งฟ้อง นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตแกนนำ กปปส. (มีอบนทหวัด) กับพวกรวม 27 คน ต่อศาลไปเรียบร้อยแล้ว จากพฤติการณ์พัวพันไปปิดถนน ปิดสถานที่ราชการหลายแห่ง เพื่อขับไล่รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ตั้งแต่ปลายปี 56 จนถึงกลางปี 57 รวมทั้งการขัดขวางการเลือกตั้ง และล้มการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 57 เป็นผลสำเร็จ

ผู้ต้องหาเหล่านี้ยังมีพฤติการณ์เข้าข่ายความผิดในหลายมาตรา หลายข้อหา เช่น ร่วมกันเป็นกบฏ ยุยงหรือจัดให้เกิดการร่วมกันหยุดงาน ร่วมกันปิดงาน งดจ้างงาน กระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใด อันมิใช่เป็นการกระทำภายในมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความเห็นหรือตีชมโดยสุจริต

เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดิน หรือรัฐบาล โดยใช้กำลังข่มขืนใจหรือใช้กำลังประทุษร้าย เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร หรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน อังยี ซ่องโจร

ร่วมกันบุกรุก โดยใช้กำลังประทุษร้าย ร่วมกันขัดขวางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง และร่วมกันขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง และร่วมกันกระทำการโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อไม่ให้ผู้เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้

สำนวนคดีนายสุเทพกับพวกรวม 27 คน ไปสู่ศาลเรียบร้อยแล้ว แต่ยังเหลือผู้ต้องหา ลอตสุดท้าย! อีกหลายคนที่ถูกแจ้งดำเนินคดีในฐานความผิดเดียวกัน อาทิ น.ส.จิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี หรือฤทธากร นางทยา ที่ปัฐวธรม นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง นายสุริยะใส กตะศิลา โดยรายชื่อผู้ต้องหาเหล่านี้ยังคงอยู่ที่สำนักงานคดีพิเศษ



น.ส.จิตภัสร์ ภิรมย์ภักดี



จงส์สกุล กิตติพรหมวงศ์

ยังไม่มียี่แวนว่า อัยการสำนักงานคดีพิเศษจะพา น.ส.จิตภัสร์กับพวกไปส่งฟ้องศาลเมื่อไหร่? ทั้งที่ล่าช้ามากแล้ว

แหล่งข่าวจากโรงพยาบาลสำนักงานอัยการสูงสุด บอกรายการระบุว่า ไม่มีเหตุผลอันใดที่ฝ่ายอัยการจะประวิงเวลาส่งฟ้อง น.ส.จิตภัสร์ กับพวกให้ล่าช้าออกไปนานกว่านี้

เพราะ "คดีไม่มีหลักฐาน และข้อเท็จจริงใหม่ที่สำคัญ ที่จะกลับความเห็นและคำสั่งเดิมของคณะทำงานตามคำสั่งสำนักงานคดีพิเศษ เมื่อปี 57"

ที่ว่าคดีไม่มีหลักฐาน และข้อเท็จจริง

ใหม่ เนื่องจากคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) รวบรวมนพยานหลักฐานทำสำนวนไว้แน่นปึก! มีทั้งพยานบุคคล และวัตถุพยาน โดยเฉพาะภาพถ่าย ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เยอะแยะไปหมด

ผู้ต้องหาคนไหนขึ้นรถกระจายเสียง ปลุกระดมคนไปปิดถนน ปิดสถานที่ราชการ บุกรุกสถานที่ราชการ ขัดขวางไม่ให้คนอื่นเข้าไปสมัครลงเลือกตั้ง ส.ส. ใคร? แสดงกิริยาท่าทางไม่เหมาะสมกับป้ายหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เอาเป็นว่าถ้าเห็นภาพย้อนพฤติการณ์ในอดีต แล้วเถียงไม่ออกก็แล้วกัน!

นอกจากนี้ ฝ่ายอัยการเคยแจ้งให้ดีเอสไอ สอบพยานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตามที่กลุ่มผู้ต้องหาร้องขอมาแล้ว โดยฝ่ายดีเอสไอก็สนองตอบ สอบพยานเพิ่มจนจบครบถ้วน เป็นที่พอใจของฝ่ายอัยการ พุดง่าย ๆ ว่าไม่มีหลักฐาน และข้อเท็จจริงใหม่! จึงไม่มีเหตุผลที่จะข้อยู่เวลาผู้ต้องหาเหล่านี้เอาไว้

เมื่อเป็นเช่นนั้นผู้รับผิดชอบโดยตรงและกำลังถือ "เผือกร้อน" ไว้ในมือ คือ นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ ต้องเร่งส่งฟ้อง น.ส.จิตภัสร์ นางทยา นายเจิมศักดิ์ นายสุริยะใส และคนอื่น ๆ ปิดข้อบลอตสุดท้าย

นายวงศ์สกุลต้องเร่งฟ้อง! เพื่อกลบกระแสวิจารณ์ที่ "ลูป." ทางปกป้อง "หลานตัน" อย่างเต็มที่ สุดชีวิต!!

พยัคฆ์น้อย